



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๗ มูลค่าข่าว ๒๑๑,๙๙๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ได้ตั้งแต่ในชุดของ **ดร.ศักดิ์ชัย ทัพสุวรรณ** อดีตคณบดี คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร ต่อด้วย **"พ่อหนุ่ม ผมขาว"** **สันติภาพ เตะหวัด** คณะกรรมการฝ่าย สิทธิประโยชน์เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และยุครุ่งโรจน์ ของ **"บิกหนุ่ม"** **กนกพันธุ์ จุลเกษม** ในฐานะกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เคสपोर्ट เวลต์เวย์ต์ จำกัด ที่เข้ามา เปลี่ยนแปลงจัดระบบต่างๆ หลายอย่าง จนดินแดนสนธยาแห่งนี้จากที่เคยหลับใหล สะดุ้ง คืบขึ้นมาเด่นสง่าให้ทุกคนได้เขยชม

บรรทัดนี้ไม่ต้องฝันผยองหาคะเข็บหรือกว่า 2 สมัย 8 ปีที่ผ่านมา **"บิกหนุ่ม"** **กนกพันธุ์** ได้สร้างคุณูปการ และประโยชน์ให้แก่รัฐวิสาหกิจแห่งนี้มากมายขนาดไหน โดยเฉพาะ **ความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทย** ที่ผ่านมา เวทีระดับโลกและโอลิมปิกเกมส์ สร้างความสุขให้คนไทย ทั้งชาติอย่างไม่มีวันลืม

ล่าสุดดินแดนแห่งนี้หลังสูญญาคาสมานานเกือบปี ก็ได้ **"ผู้ว่าการ กกท.คนใหม่"** เป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อว่า **"รองเสือ"** **สกล วรรณพงษ์** รองผู้ว่าการ กกท. จาก เมืองมหาสารคาม หลังเคลียร์ปัญหาตัวเองกรณีโครงการ **"รั้วเป็นรั้ว"** จน **ดร.สุวัตร สุทธิหล่อ** ปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา หายข้อใจและไม่สงสัยอีกต่อไป!!

ก่อนจะส่งเรื่องต่อไปยัง **"มาดามน้อง"** กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.แต่งตั้งให้นายสกล หรือ **"บิกเสือ"** จากนั้นไปเป็นผู้ว่าการ กกท.คนที่ 13 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลองค์กรกีฬาของชาติให้พัฒนาไปสู่ความ ก้าวหน้าและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น



นับเป็นเรื่องน่าอินต้อย่างยิ่งที่คนสายเลือด กกท. อย่าง **"บิกเสือ"** จะมาควบคุมดูแลคน กกท.ด้วยตนเอง เพราะต้นตอปัญหาและการ บริหารจัดการภายในไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเนี่ย ยังได้ยื่นจากปากของ **ดร.กาหลง เข็นจิตต์** ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. ภาค 1 คนเมืองชลบุรี กวาร์นตี ว่า **"นายเสือ"** คนนี้เป็นของแท้ไม่มีเทียม เกมยังไม่ไร ประเภทของปลอมทำเหมือนด้วย แต่ **เป็นคนขยัน.. บำงาน.. อะไรก็ตามที่ตั้งใจทำแล้วจะต้องทำให้เต็มที่ที่สุด ความสามารถ**

เพราะที่ผ่านมา นายสกล ได้เข้ามาจากผู้อำนวยการ ศูนย์ กกท.ภาคอีสาน สร้างผลงานมาแล้วมากมาย ประสบการณ์ความรู้และความสามารถไม่เป็นสองรองใคร เพียงแต่งาน กกท. มีเยอะ โดยเฉพาะสิ่งที่ทุกคนอยาก เห็นและสัมผัสได้ต่อจากนี้ก็คือ

พ.ร.บ.กีฬามวย จะต้องเอาคนผิดที่คัดทรยศ ต่อวิชาชีพ อาทิ พวกวางยานักมวย นักมวยที่ซุกไม่ สมศักดิ์ศรี และการตัดสินใจโยกย้ายกรรมการ มาลงโทษให้ได้ เช่นเดียวกับวงการฟุตบอลไทย ทั้ง ประธานสโมสร ผู้จัดการทีม นักเตะ โค้ช เจ้าหน้าที่ และ **"สิงห์เช็ดผ้า"** หากคิดไม่ซื่อกับอาชีพของตัวเองจะต้องมี บทลงโทษให้เด็ดขาด

เพราะทุกวันนี้กีฬาเป็นอาชีพและสากลมากยิ่งขึ้น หาก กกท.ในฐานะผู้ควบคุมดูแลถูกติกาต่างๆ ไม่ เข้มงวดกวดขันให้ดี เป็นเพียงแค่ **"เสือกระดาษ"** รับรอง ปัญหาความวุ่นวายต่างๆ ไม่มีวันจบ

ณ วันนี้เราได้ผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ชื่อว่า **"บิกเสือ"** ขึ้นมาแล้วหวังว่า ผลงานจากนี้ไปจะเป็น **"ซูเปอร์เสือ"** ไม่ใช่ **"แมวเหมียว"** ให้ใครมาระดูถูกหยวนเล่นกันง่าย ๆ

